



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2567

เรื่อง	สื่อ
1. 'กยท.'เอ็มโอยู'มาเลเซีย'ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราเติมมูลค่าจีดีพี	กรุงเทพธุรกิจ
2. ซูโอกาสทอง'ทักษิณ'ขึ้นเวทีISAN NEXT สร้างเชื่อมั่น-ดันไทยฮับภูมิภาคอาเซียน	มติชน
3. 'อัครา'เยี่ยมอุทยานฯ ขับเคลื่อนพัฒนาภาคเกษตร	แนวหน้า
4. ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยม	แนวหน้า
5. 'ชนดล'ฮึด!จัดการปัญหาโรคที่ส.ป.ก.	แนวหน้า
6. เคาะงบ368ล้านพุงราคามันสำปะหลัง	มติชน
7. กรม.ถกเครียดดูแลมันสำปะหลัง	ไทยรัฐ
8. ไร่มันขอรัฐบาลประกันตันละ 2,500 ค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ 1,000 จำนวน 20 ไร่	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
9. เปลี่ยนจากไร่มันฯมาปลูกพุทรา3รส ออเดอร์ปัง มีเท่าไรไม่พอขายนับเงินแสน...	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. พณ.ลดราคา4หมื่นรายการ คิกออฟ'เมกะเซล'	มติชน
12. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ปี 67 แม่แบบ 5 ดี	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

'กยท.'เอเอ็มไอยู'มาเลเซีย'ร่วมพัฒนา อุตสาหกรรมยางพาราเต็มมูลค่าจีดีพี

กรุงเทพธุรกิจ ● กยท. ผนึกMRB มาเลเซีย การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราและด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน พร้อมเดินทางกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม จัดตั้งคณะทำงานร่วมกัน เพื่อให้เป็นผลตาม MOU

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กับ กระทรวงการเพาะปลูกและสินค้าโภคภัณฑ์ โดย Malaysian Rubber Board (MRB) ประเทศมาเลเซีย ว่าในฐานะประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ่ของโลก และประเทศมาเลเซียเป็นผู้นำในการผลิตอุตสาหกรรมถุงมือยางและส่งออกในตลาดโลกเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรมยางพาราของทั้งสองประเทศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการยางแห่งประเทศไทย และกระทรวงการเพาะปลูกและสินค้าโภคภัณฑ์ (Ministry of Plantation and Commodities) โดย Malaysian Rubber Board (MRB) ได้มีการเจรจาและดำเนินการลงนามความร่วมมือการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราและด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริม การพัฒนา การวิจัยและการบริหารจัดการผลผลิตให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล ตลอดจนการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและหวังว่าทั้งสองประเทศจะเป็นผู้นำอาเซียนในการกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมยางพาราให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทานสินค้ายางพารา

ทั้งนี้ ประเทศไทยและประเทศมาเลเซียเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติของโลกและมีความได้เปรียบในพื้นที่เชิงภูมิศาสตร์



นฤมล ภิญโญสินวัฒน์

และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดีในด้านการค้าชายแดน ซึ่งมาเลเซีย ยังมีความต้องการนำเข้าผลผลิตยางธรรมชาติจากประเทศไทยค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำยางสดและน้ำยางข้นเฉลี่ยปีละ 300,000 ตัน ในการนำเข้าสู่อุตสาหกรรมถุงมือยาง และอุตสาหกรรมอื่นๆ

"ความร่วมมือระหว่างประเทศของทั้งสองหน่วยงาน จะเป็นการขับเคลื่อนในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน และ ที่สำคัญช่วยส่งเสริมและยกระดับสินค้ายางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ให้สามารถเติบโตและขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เช่นกัน"

นายสุชัทศน์ ต่างวริกุล รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบด้านยางพาราทั้งระบบของประเทศไทย และ Malaysia Rubber Board (MRB) ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบด้านยางพาราของประเทศมาเลเซีย ได้สร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการผลผลิตยางพาราให้สอดคล้องกับความต้องการอุตสาหกรรมในการสร้างความมั่นคงในระยะยาว เพื่อประโยชน์ต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ยางพาราในด้านการผลิตและอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าประเภทน้ำยางสดและน้ำยางข้นซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกหลักของสินค้าดังกล่าวให้กับประเทศมาเลเซียสำหรับป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมถุงมือยาง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศมาเลเซียเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี และปัจจุบัน

เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมถุงมือยางให้มีความสามารถในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น โดยคาดว่าประเทศมาเลเซียจะมีการใช้ปริมาณยางธรรมชาติในอุตสาหกรรมถุงมือยางที่เพิ่มมากขึ้นและเน้นการตรวจสอบย้อนกลับของแหล่งที่มาของสินค้าตามความต้องการของโลก (Demand Driven) จึงเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับสินค้ายางพารา พร้อมทั้งช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง และมีความสามารถการบริหารจัดการผลผลิตที่มีคุณภาพให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความพยายามของทั้งการยางแห่งประเทศไทย และ Malaysia Rubber Board (MRB) ได้สัมฤทธิ์ผลในการลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (MOU : FOR DEVELOPMENT OF RUBBER INDUSTRY AND ECONOMIC COOPERATION) กยท. พร้อมเดินทางมาร่วมกับ MRB ในการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายด้านความมั่นคงและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของสินค้ายางพาราให้เป็นรูปธรรม โดยทั้งสองฝ่ายจะมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกัน เพื่อให้การลงนามความร่วมมือบันทึกความเข้าใจระหว่างสองหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

ชูโอกาสทอง 'ทักษิณ' ขึ้นเวที ISAN NEXT สร้างเชื่อมั่น-ดันไทยฮับภูมิภาคอาเซียน

เอสเอ็มอีชี้ 'ทักษิณ' ขึ้นเวที ISAN NEXT เป็นโอกาสทอง สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน
มหาศาล ดันสู่ฮับภูมิภาคอาเซียน (อ่านต่อหน้า 12)

ต่อจากหน้า 1

ISAN NEXT

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม น.ส.จิตติพร จันทร์ ประทักษ์ ประธานเครือข่ายธุรกิจ BIZ CLUB นครราชสีมา และรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยกรณีเครื่องคิดเงินร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) นครราชสีมา ร่วมกันจัดสัมมนา ISAN NEXT : พลิกเศรษฐกิจไทย ฝ่าวิกฤตโลก โดยมีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษหัวข้อ อนาคตอีสาน โอกาสประเทศไทย ในวันที่ 20 ธันวาคม 2567 ที่หอประชุมราชภัฏรังสฤษฎ์ มรภ.นครราชสีมา ว่า รัฐบาลชุดนี้คือความหวังของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) ไทย ดังนั้น การที่นายทักษิณพร้อมด้วยรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจมาแสดงวิสัยทัศน์ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นหัวเมืองใหญ่ภาคอีสาน ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ในภาคอีสานเลย เพราะจะได้รับทราบข้อมูลว่ารัฐบาลจะมีนโยบายอะไรเพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจบ้าง โดยเฉพาะ จ.นครราชสีมาศักยภาพหลายด้านที่พร้อมจะพัฒนาไปสู่ความเป็นฮับในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากมีการลงทุนในเมกะโปรเจกต์ใหญ่ๆ ไว้แล้วหลายโครงการไม่ว่าจะเป็นรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง ถนนมอเตอร์เวย์ และในอนาคตก็จะมีท่าเรือบักด้วย ประกอบกับยังเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย อีกทั้งยังอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร ถ้ารัฐบาลมีนโยบายดีๆ สามารถดึงดูดนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาลงทุนที่โคราชได้ จะสามารถทำให้โคราชเติบโตแบบก้าวกระโดดได้ไม่ยาก เชื่อว่าการที่นายทักษิณมาพูดที่โคราช จะสามารถช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนได้มหาศาลแน่นอน เพียงแต่จะต้องมีการสานต่อโดยรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคอีสาน

เป็นรูปธรรมมากขึ้น ไม่อยากให้เป็นเพียงการสัมมนาให้ความรู้อย่างเดียว เพราะครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสทองของการลงทุนในภาคอีสานเลย

น.ส.จิตติพรกล่าวว่า ถ้าเมกะโปรเจกต์โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเสร็จทั้งหมดโคราชจะเป็นที่น่าจับตามองลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาก เพราะสามารถผลิตสินค้าและขนส่งสินค้าไปได้ทั่วโลก ดังนั้น ผู้ประกอบการในพื้นที่คาดหวังว่ารัฐบาลจะมีนโยบายดีๆ มาต่อยอดจากเมกะโปรเจกต์เหล่านี้ โคราชเป็นได้ทั้งเมืองอุตสาหกรรมและเมืองท่องเที่ยว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตร เพราะมีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังมากที่สุดในประเทศไทย มีพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆ อีก เช่น อ้อยและข้าว เป็นต้น มีแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนทางธรรมชาติ เช่น เขาใหญ่ อยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวง และในปี 2572 โคราชก็จะเป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่งานพืชสวนโลก 2029 ซึ่งจะมียุทธศาสตร์จากต่างประเทศเข้ามาร่วมชมงานจำนวนมาก ถ้าสามารถดึงนักท่องเที่ยวเหล่านี้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง จะทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่เติบโตได้มหาศาล เพราะปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวที่มาในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ส่วนใหญ่เป็นคนไทย ไม่ใช่ชาวต่างชาติ ดังนั้น ถ้าสามารถดึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาได้เหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับ จ.เชียงใหม่ ก็จะเป็นการเปลี่ยนโฉมเมืองโคราชให้กลายเป็นเป้าหมายใหม่ของการท่องเที่ยวไทยได้เลย ดังนั้น จึงฝากความหวังไว้กับนายทักษิณ และรัฐมนตรี รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะมาร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

ด้าน น.ส.ดวงใจ สุขเกษมสิน รองประธานหอการค้าจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า การพัฒนาภาคอีสานรวมไปถึงจังหวัดหนองคาย ควรจะพัฒนาในเรื่องของการเกษตรเป็นอันดับแรก เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตร เช่นจะอย่างไรที่จะทำให้ผลผลิตข้าวต่อไร่ได้สูงขึ้นและต้นทุนลดลง เพราะประเทศคู่แข่งเช่นเวียดนาม ผลผลิตข้าวต่อไร่สูงกว่าไทย การที่ผลผลิตได้น้อยประกอบกับข้าวส่วนหนึ่งชาวนาก็เก็บไว้กินเองที่เหลือค่อยแบ่งขาย ก็ยัง

ทำให้ชาวนามีรายได้ไม่พอชำระเงินกู้ที่ส่วนใหญ่อยู่กับ ธ.ก.ส. ก็ใช้วิธีผ่อนชำระแล้วกู้ใหม่

น.ส.ดวงใจกล่าวว่า การพัฒนาด้านการเกษตรนั้น นอกจากจะอย่างไรก็ได้ผลผลิตเพื่อขึ้นแล้ว ยังต้องต่อยอดว่าจะมีการเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้านการเกษตรอย่างไร

น.ส.ดวงใจกล่าวว่า ขณะที่การจะพัฒนาภาคอีสานหรือจังหวัดหนองคาย รวมไปถึงการพัฒนาประเทศนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับชาวไร่ ชาวนาหรือผู้ประกอบการ แต่ขึ้นอยู่กับรัฐบาลว่าจะมีแนวทางแก้ไขปัญหอย่างไร อย่างเช่นจังหวัดหนองคาย ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว เหมือนภูเก็ตหรือจังหวัดทางภาคเหนือ รัฐก็ควรจะมีนโยบายส่งเสริมให้มีการเดินทางศึกษาดูงานเพิ่มขึ้น ให้การศึกษาดูงานกระจายไปในจังหวัดภาคอีสาน เป็นต้น

สำหรับกำหนดการการสัมมนา ISAN NEXT : พลิกเศรษฐกิจไทย ฝ่าวิกฤตโลก นั้นเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00-09.20 น. จากนั้นเข้าสู่การสัมมนาในช่วงเช้า Section 1 เวลา 09.30 น. โดย นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวเปิดการสัมมนา ตามด้วย Section 2 มุมมองอีสานเวลา 09.45-10.20 น. มี รศ.ดร.อดิสร แกวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา บรรยายเรื่อง มุมมองอีสาน พลิกวิกฤตเศรษฐกิจไทย จากนั้นเวลา 10.20-10.55 น. น.ส.จินนา ตันศรีวิฑูรย์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงานสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) บรรยายในหัวข้อ อีสาน ทำเลทอง

อินโดจีน ระเบียงเศรษฐกิจใหม่ และเวลา 10.55-11.35 น. น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บรรยายเรื่องการท่องเที่ยวอีสานผ่าน Soft Power : จากอัตลักษณ์สู่ความยั่งยืน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การสัมมนาช่วงบ่ายเริ่มเวลา 13.00-13.35 น. Section 3 อนาคตอีสานอนาคตประเทศไทย โดยเวลา 13.35-14.10 น.

นายพิชัย ชุนหวาวิธ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง บรรยาย

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 18 ธันวาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 17083

หน้า: 1 (กลางขวา), 12

Col.Inch: 57.74 Ad Value: 69,288

PRValue (x3): 207,864

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ชูโอกาสทอง'ทักษิณ'ขึ้นเวทีISAN NEXT สร้างเชื่อมั่น-ดันไทยฮับภูมิภาคอาเซียน

ในหัวข้อแท็บคนอีสาน จากนั้นเวลา 13.35-14.10 น. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม บรรยายในหัวข้ออนาคตประเทศไทย : อีสาน เชื่อมโลก และเวลา 14.10-14.45 น. ศ.ดร. นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรยายในหัวข้อ ดิน น้ำ ลม ไฟ เลือดใหญ่เกษตรกรอีสาน ก่อนจะสรุปการสัมมนา เวลา 14.45-15.00 น. โดย รศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อีกครั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงเย็น เวลา

17.00 น. นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าร่วมงาน และขึ้นเวทีบรรยายพิเศษหัวข้อ อนาคตอีสาน โอกาสประเทศไทย เวลา 17.30 น. ใช้เวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นร่วมรับประทานอาหาร

'อัครา'เยี่ยมอุทยานฯ ขับเคลื่อนพัฒนาภาคเกษตร

นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีและ สหกรณ์ กล่าวภายหลังการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ พร้อมคณะ ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. ได้พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้มีชีวิตขนาดใหญ่โดยการต่อยอดทรัพยากรต้นทุนเดิมจากการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549-31 มกราคม 2550 ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติขนาดใหญ่ มุ่งเน้นการเผยแพร่องค์ความรู้และสร้างความเข้าใจใน 3 ด้าน ดังนี้ 1.โครงการพระราชดำริ โครงการหลวง และการพัฒนาเกษตรพื้นที่สูง 2.ความหลากหลายทางชีวภาพและการเกษตร และ 3.ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

รวมทั้งตั้งเป้าหมายให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษาวิจัยการบริหารจัดการพื้นที่เข้าสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และมีการดำเนินงานด้านสวนพฤกษศาสตร์เทียบเท่าในระดับสากล

“กระทรวงเกษตรฯ พร้อมขับเคลื่อนภารกิจเพื่อการพัฒนาภาคเกษตรอย่างเอาใจจริงเอาใจจ้ง โดยให้ความสำคัญกับปัญหาของพี่น้องประชาชนเป็นหลักในการวางแผนการดำเนินงาน อาทิ ด้านทรัพยากรดินและน้ำ ด้านปัจจัยการผลิต และด้านอื่นๆ เพื่อการแก้ปัญหาได้ตรงจุดอย่างแท้จริง อีกทั้งร่วมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแปลงเกษตร โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และการต่อยอดพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูง เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป” นายอัครากล่าว

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: พุธ 18 ธันวาคม 2567

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15936

หน้า: 8(บนขวา)

Col.Inch: 16.01 Ad Value: 20,012.50

PRValue (x3): 60,037.50

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยม



ตรวจเยี่ยม : นายอัครา พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมอุทยาน
หลวงราชพฤกษ์ ด.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมุ่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้มีชีวิต
ขนาดใหญ่ ต่อยอดทรัพยากรต้นทุนเดิมจากงานมหกรรมพืชสวนโลก ก่อนหน้านี้
รวมทั้งเผยแพร่ความรู้โครงการพระราชดำริ ฯลฯ และการพัฒนาภาคการเกษตร

'ธนดล'ฮีม!จัดการปัญหารุกที่ส.ป.ก.

นายธนดล สุวัณณะฤทธิ ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการตรวจสอบและพิจารณาความผิดเกี่ยวกับผู้ได้รับการจัดที่ดิน และผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบในเขตปฏิรูปที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ร่วมกับตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ลงพื้นที่ตรวจสอบไร่ภูจันท์เจ้า และไร่ภูพิบูล

ตั้งอยู่ที่บ้านซบกระทิงใต้ หมู่ 4 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี หลังจากได้รับร้องเรียน ว่าพื้นที่ดังกล่าวอาจเข้าข่ายรุกที่ ส.ป.ก.เบื้องต้นพบนายหน่อง (ไม่ทราบนามสกุล) เป็นผู้ดูแล

นายธนดลพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำเอกสารหลักฐานต่างๆ แจ้งขอตรวจสอบการได้มาซึ่งเอกสารสิทธิการครอบครองที่ดิน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และการดำเนินการผิดกฎหมายบนเนื้อที่ของรัฐ (ส.ป.ก.) ที่อนุญาตให้เฉพาะเกษตรกรเข้าทำการเกษตรเท่านั้น พร้อมทั้งให้นายหน่องนำตรวจสถานที่ ซึ่งเป็นที่พักเป็น

สไตล์แคมป์ปิ้ง โฮมสเตย์ มีสระว่ายน้ำกิจกรรมพายเรือ รวมถึงให้เช่าพื้นที่กางเต็นท์ นอนพัก เห็นวิวธรรมชาติสวยสดงดงามอยู่เบื้องล่าง

“ที่ไร่ภูจันท์เจ้า ฝ่ายกฎหมายของ ส.ป.ก.เคยทำหนังสือแจ้งเตือนมาแล้ว ให้เข้ามาให้ข้อมูล แต่ยังไม่มีการเข้ามาให้ข้อเท็จจริงแต่อย่างใด ซึ่งครั้งนี้เราเห็นและรับทราบข้อเท็จจริงหมดแล้ว ว่าผิด ถ้าที่ดินดังกล่าวยังไม่ปรับพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม เราก็จะปรับให้สิ้นสิทธิ์ ซึ่งการบุกรุกที่ดินของรัฐเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.ฟอกเงิน ด้วย” นายธนดล กล่าว

เคาะงบ368ล้านพยุงบราคา้ำมันล่าปะหลัง

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 17 ธันวาคม อนุมัติมาตรการรักษาเสถียรภาพราคามันล่าปะหลังตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันล่าปะหลัง (นบมส.) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ช่วยเหลือสภาพคล่องของสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการรับซื้อมันล่าปะหลังโดยไม่เร่งระบายผลผลิต รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกและสร้างศักยภาพการแปรรูปของเกษตรกร ในการรักษาเสถียรภาพราคามันล่าปะหลังในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ซึ่งจะส่งผลให้ราคามันล่าปะหลังที่เกษตรกรขายได้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ประกอบด้วย 4 โครงการ 1.โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันล่าปะหลัง ปี 2567/68 วงเงิน 300 ล้านบาท ระยะเวลา 60-180 วัน เป้าหมายดึงผลผลิตส่วนเกิน 6 ล้านตัน หัวมันสด รัฐชดเชยดอกเบี้ยแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 3% ต่อปี ระยะเวลาจับซื้อ 1 มกราคม-31 พฤษภาคม 2568 ระยะเวลาเก็บสต็อก 1 มกราคม-30 พฤศจิกายน 2568 2.โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันล่าปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2567/68 วงเงิน 17.50 ล้านบาท เป้าเงินกู้ 500 ล้านบาท ผลผลิต 200,000 ตัน อัตราดอกเบี้ยโครงการ 4.5% ต่อปี โดยสถาบันเกษตรกรรับภาระดอกเบี้ย 1% และรัฐสนับสนุนดอกเบี้ย 3.5%

ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ ครม.มีมติ ถึง 30 มิถุนายน 2569

นายพิชัยกล่าวว่า 3.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันล่าปะหลัง ปี 2567/68 วงเงิน 41.40 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนพัฒนาการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และลดต้นทุนการผลิต เป้าหมายเกษตรกร 3,000 ราย รายละไม่เกิน 230,000 บาท วงเงินกู้รวม 690 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR และรัฐ

รับภาระดอกเบี้ย 3% เกษตรกรรับภาระอัตรา MRR-3 ระยะเวลา 24 เดือน ระยะเวลาโครงการถึง 31 ตุลาคม 2570 และ 4.โครงการยกระดับศักยภาพการแปรรูปมันล่าปะหลัง (เครื่องสับมันฯ) วงเงิน 10 ล้านบาท สนับสนุนเงินทุนให้กลุ่มเกษตรกรจัดหาเครื่องสับมันล่าปะหลังขนาดเล็กพร้อมเครื่องยนต์ และอุปกรณ์สำหรับตากมันเส้น เครื่องละไม่เกิน 15,000 บาท เป้าหมาย 650 เครื่อง ระยะเวลาโครงการถึง 30 กันยายน 2568

“เตรียมของงบประมาณกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรชะลอการเก็บเกี่ยวก่อนช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกัน โดยจะสนับสนุนให้ใช้สินเชื่อจาก ธ.ก.ส. เป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนระหว่างรอการเก็บเกี่ยว โดยรัฐรับภาระดอกเบี้ยส่วนหนึ่ง คาดเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในสัปดาห์หน้า” นายพิชัยกล่าว

ครม.ถกเครียดดูแลมันสำปะหลัง

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ในการประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 17 ธ.ค.2567 มีการหารือ มาตรการรักษาเสถียรภาพราคามันสำปะหลังปี 2567/68 ซึ่งได้มีรัฐมนตรีแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้ามัน สำปะหลังตามแนวชายแดน โดยนายพิชัย นริพทะพันธุ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ปัญหามันสำปะหลังส่วนใหญ่ มาจากการลักลอบนำเข้าจึงอยากให้คลังช่วยเหลือ ขณะที่ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง กล่าวว่า คลังมีอำนาจ ดูแลเฉพาะด้านศุลกากร ไม่มีอำนาจควบคุมการลักลอบ นำเข้าโดยตรง

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ครม.ได้มีมติอนุมัติมาตรการรักษาเสถียรภาพราคามัน สำปะหลัง 4 โครงการ รวม 368.90 ล้านบาท 1.โครงการ

ชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลังปี 2567/68 โดยรัฐรับภาระดอกเบี้ย 3% ต่อปี สิ้นสุด 31 ธ.ค.2568 2.โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสร้าง มูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2567/68 วงเงิน สินเชื่อ 500 ล้านบาท ดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี สถาบันเกษตรกร รับภาระ 1% ต่อปี ส่วนที่เหลือรัฐชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. สิ้นสุด 31 ก.ค.2568 3.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ เพาะปลูกมันสำปะหลัง ปี 2567/68 วงเงินสินเชื่อ 690 ล้านบาท ดอกเบี้ย 3% ต่อปี ระยะเวลา 24 เดือน สิ้นสุด 31 ธ.ค.2569 4.โครงการยกระดับการแปรรูป มันสำปะหลัง ปี 2567/68 สนับสนุนเงินทุนเพื่อจัดซื้อ เครื่องสับมันสำปะหลังขนาดเล็กพร้อมเครื่องขนัตการผลิต มันเส้นและอุปกรณ์ตากมันเส้น 650 เครื่อง ทยอยไม่เกิน 15,000 บาท สิ้นสุด 31 ธ.ค.2568.

ไร่มันขอรัฐบาลประกันต้นละ 2,500 ค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ 1,000 จำนวน 20 ไร่

ผู้จัดการรายวัน 360° - “อนันต์” จี้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำ ย้ำต้องประกันรายได้ 2,500 บาทต่อต้น พร้อมขอให้ช่วยค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ 1,000 บาท จำนวน 20 ไร่

วานนี้ (17 ธ.ค.) นายอนันต์ ผลอำนวย สส.กำแพงเพชร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แถลงข่าว ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำสัปดาห์ว่า ตนและนายปริญญาฤทธิ์หรั่ง สส.กำแพงเพชร เขต 4 ได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ซึ่ง จ.กำแพงเพชร ถือเป็นจังหวัดที่มีการปลูกมันสำปะหลังเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดนครราชสีมา และสระแก้ว

แต่ขณะนี้ราคามันสำปะหลังเหลือเพียง 1.40-1.50 บาท ต่อ กิโลกรัม ทำให้เกษตรกรขาดทุน ซึ่งเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังนั้น 1 ปี จะปลูกได้แค่ครั้งเดียว ถ้าปล่อยให้ราคามันเป็นเช่นนี้ต่อไป นอกจากหนี้สินที่ค้างในอดีตจนถึงปัจจุบันจะต้องเสียเวลาไปอีกหนึ่งปี นอกจากนี้ ราคามัน ราคามันปุ๋ย ราคาค่าแรงงาน ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกมันสำปะหลังได้เพิ่มขึ้น

“ถ้ารัฐบาลไม่หาทางช่วยเหลือโดยเร่งด่วน ผู้ปลูกมันสำปะหลังจะต้องล้มตายแน่นอน ผมจึงเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้าคือ ให้ประกันรายได้ 2,500 บาทต่อต้น ที่เชื่อเป็ง 25% รวมถึงให้รัฐบาลช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวเพื่อที่จะเป็นการลดต้นทุนการผลิตในการปลูกมันสำปะหลังครั้งต่อไปที่ ไร่ละ 1,000 บาท



นายอนันต์ ผลอำนวย สส.กำแพงเพชร

จำนวน 20 ไร่ หรือ 20,000 บาทต่อครัวเรือน นอกจากนี้ อยากให้มีการชะลอสินเชื่อทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับผู้ปลูกมันสำปะหลัง เนื่องจากในเดือนมี.ค.เมื่อมันสำปะหลังออกเต็มที่แล้วเกษตรกรหลายคนอาจจะต้องไปใช้หนี้กับธนาคารเพื่อการเกษตร ถ้าไม่มีการชะลอการชำระหนี้จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ทันกับเวลาและเหตุการณ์” นายอนันต์ กล่าว

ทั้งนี้ เกษตรกรคนปลูกมันสำปะหลัง ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนพันธู์มัน ที่ตรงกับสภาพพื้นที่และสภาพภูมิอากาศ เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต และได้พันธู์มันที่ตรงตามความต้องการ และได้ปริมาณแบ่งที่สูง ในอนาคต ระยะกลาง และระยะยาวอยากให้มีการวิจัยพันธู์มันเป็นสัดส่วนชัดเจนมากขึ้น พื้นที่ใดต้องใช้พันธู์มันประเภทใด ที่สามารถสร้างผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ.



เปลี่ยนจากไร่มันฯมาปลูกพุทรา3รส ออเดอร์ปัง มีเท่าไรไม่พอขายนับเงินแสนทุกปี

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - พุทรา 3 รสโคราซอเดอร์ปัง มีเท่าไรไม่พอขาย โดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่นิยมซื้อเป็นของฝากญาติ เผยเกษตรกรชาวโคราชพลิกเปลี่ยนไร่มันฯ 4 ไร่มาปลูกพุทรา 3 รส พันเงินแสนทุกปี ซึ่งเป็นพืชทางเลือกที่ดีมาก ต้นทุนต่ำ อายุเก็บเกี่ยวนานหลายสิบปี ดูแลไม่ยุ่งยาก

นางแสงเดือน ประยูรเมธ อายุ 52 ปี ชาวบ้านห้วยทราย ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ตัดสินใจปรับเปลี่ยนไร่มันสำปะหลังจำนวน 4 ไร่ มาปลูกพุทรา 3 รส เพื่อส่งขายให้ท้องตลาดมานานกว่า 3 ปีแล้ว และตอนนี้พุทรา 3 รส กำลังให้ผลผลิตติดเต็มต้น และขายได้ราคาดี โดยในปีที่ผ่านมาครึ่งทางของฤดูกาลเก็บเกี่ยวสามารถทำเงินไปได้แล้วเกือบ 5 หมื่นบาท

นางแสงเดือนบอกว่า พุทรา 3 รสที่ปลูกเอาไว้ตอนนี้มีอยู่ประมาณ 300 ต้น บนพื้นที่ 4 ไร่ ตอนนี้เข้าสู่ปีที่ 4 แล้ว กำลังให้ผลผลิตติดเต็มต้น เก็บขายได้วันละประมาณ 100 กิโลกรัม แต่ด้วยความที่ตัวเองใช้ดินในบ้านเก็บกินเอง เลยไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ทันจนมีร่วงหล่นไปจำนวนมาก เพราะปีนี้สภาพอากาศเหมาะสม มีฝนพอประมาณพอดีกับความต้องการน้ำของพุทรา รวมถึงสภาพดินที่เป็นดินทราย ทำให้ได้ผลผลิตดีและมีรสชาติเป็นที่ถูกใจของลูกค้า ประเมินว่าปีนี้น่าจะได้เงินจากการจำหน่ายพุทราแปลงนี้ไม่น้อยกว่า 1 แสนบาท

นางแสงเดือนกล่าวอีกว่า ถือเป็นพืชทางเลือกที่ดีมาก หากเทียบกับการปลูกพืชชนิดอื่นที่นิยมในพื้นที่ อย่างเช่นมันสำปะหลัง อ้อย และข้าวโพด

เนื่องจากเป็นพืชสวน อายุการเก็บเกี่ยวนานหลายสิบปี ไม่ต้องลงทุนใหม่ทุกปี การดูแลก็ไม่ค่อยจะยุ่งยากมากนัก เพราะจะมีเฉพาะตัดแต่งทรงพุ่มต้นในช่วงมีนาคมของทุกปี จากนั้นก็ดูแลกันตามสภาพ ให้น้ำปุ๋ยดอก และใช้สารเคมีคุมหนอนแมลงในช่วงที่เริ่มติดลูก ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญที่สุด เพราะหากสามารถควบคุมหนอนแมลงในช่วงนี้ได้แล้วก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง

แต่เดี๋ยวจึงได้ลงทุนในการดูแลพุทราทั้งสวนประมาณ 2 หมื่นบาท แต่จะมีรายได้จากการจำหน่ายในแต่ละรอบคือระหว่างช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงช่วงปีใหม่ ประมาณปีละ 1 แสนบาท โดยเฉพาะในช่วงปีใหม่นี้จะมีออเดอร์สั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมาก เพราะส่วนใหญ่นิยมนำไปเป็นของฝากญาติพี่น้องและเพื่อนฝูง ส่วนลูกค้าก็ไม่ยาก เพราะในช่วงปกติแค่เก็บเอาไปวางขายตามตลาดแถวบ้านก็ไม่พอกันแล้ว

ส่วนราคาขายนั้นก็มีราคาเดียวคือกิโลกรัมละ 40 บาทเท่านั้น ซึ่งเป็นราคาที่ลูกค้ามีกำลังซื้อได้อย่างไม่ลำบาก โดยทางสวนไม่ได้กักตุนให้แม่ค้าคนกลาง เพราะมีการกดราคา ซึ่งถือว่าเป็นพืชทางเลือกที่สร้างรายได้ดีและมั่นคงกว่าการปลูกพืชชนิดอื่นที่ราคาไม่แน่นอน.



เกษตรวันนี้..... ● สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ฝนตกเล็กน้อยบางพื้นที่ เตือนผู้ปลูกกุหลาบ ในระยะออกดอก รับมือเพลี้ยไฟพริก ตัวอ่อน และตัวเต็มวัยจะใช้ปากเขี่ยดูดกินน้ำเลี้ยงจากบริเวณยอดอ่อน ทำให้ยอดอ่อนมีลักษณะหงิกงอ มีรอยสีน้ำตาลดำ เหี่ยวแห้ง ถ้าทำลายส่วนดอกจะทำให้ดอกแคะแกระ หรือทำให้กลีบดอกมีสีน้ำตาลไหม้ไม่ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด หากเกษตรกรพบการแพร่ระบาดสามารถแก้ไขได้ด้วยพ่นสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟพริกในแปลงกุหลาบ หรือพืชอาหารรอบ ๆ แปลง เมื่อพบการระบาด เช่น สไปนีโทแรม 12% SC อัตรา 10-20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไซแอนทรานิโพรล 10% OD อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คลอร์ฟินาเพอร์ 10% SC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร..... ●

นายก:หล่าปลี

พณ.ลดราคา4หมื่นรายการ คิกออฟ'เมกะเซล'

**ของขวัญปีใหม่จัดยาว46วัน
กต.เริ่มใช้ไทยอี-วีซ่า1มค.68
ต่างชาติยื่นขอออนไลน์24ชม.**
'พณ.'จับมือเอกชนจัด'เมกะเซล'ลดราคาสินค้า
4 หมื่นรายการ บัวแก้วดีเดย์ 1 ม.ค.68 เปิดระบบ
'ไทยอี-วีซ่า' ต่างชาติยื่นขอวีซ่าออนไลน์ 24 ชม.

(อ่านต่อหน้า 7)

ต่อจากหน้า 1

'เมกะเซล'

ตรึงแอลพีจี3ค.ของขวัญปีใหม่

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีการพิจารณาถึงสถานการณ์ราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) ของตลาดโลก รวมถึงสถานะกองทุนน้ำมันที่ประชุมมีมติให้คงราคาขายส่งก๊าซแอลพีจีหน้าโรงกลั่นที่ 20.9179 บาท ต่อกลีกรัม (กก.) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม มีกรอบเป้าหมายให้ราคาขายปลีกแอลพีจีอยู่ที่ประมาณ 423 บาทต่อถังขนาด 15 กก. มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 และให้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) พิจารณาบริหารจัดการการเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับแนวทางการทบทวนการกำหนดราคาก๊าซแอลพีจีต่อไป

รายงานข่าวแจ้งว่า ปัจจุบันกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนบัญชีแอลพีจีติดลบอยู่ที่

47,154 ล้านบาท ขณะที่บัญชีน้ำมันติดลบอยู่ที่ 33,593 ล้านบาท ส่งผลให้ภาพรวมกองทุนน้ำมันติดลบ 80,747 ล้านบาท โดยการตรึงราคาพลังงาน ทั้งแอลพีจี ดีเซล ค่าไฟ ถือเป็นของขวัญปีใหม่กระทรวงพลังงาน

ตรึงราคาดีเซลยาว-ลดค่าไฟ

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับราคาดีเซลมีการต่ออายุตรึงราคาไม่เกิน 3 บาทต่อลิตร ไม่มีกำหนดตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา หลังครบกำหนดตรึง 3 เดือนตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 โดยการตรึงแบบไม่มีกำหนดมีข้อยกเว้น หากราคาดีเซลตลาดโลกพุ่งเกิน 120 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลจึงจะพิจารณาราคาเหมาะสมอีกครั้ง

รายงานข่าวแจ้งว่า ในส่วนของค่าไฟ ปลายเดือนพฤศจิกายน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเห็นชอบค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) ขายปลีก สำหรับเรียกเก็บในงวดเดือนมกราคม-เมษายน 2568 เท่ากับ 36.72 สตางค์ต่อหน่วย ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยลดลงจากงวดปัจจุบัน (กันยายน-ธันวาคม 2567) จาก 4.18 บาทต่อหน่วย เหลืออยู่ที่ 4.15 บาทต่อหน่วย เริ่ม 1 มกราคม 2568 โดยใช้เงินสนับสนุน 2,000 ล้านบาท เพื่อลดภาระประชาชน

บางจาก-ปตท.ตรึงราคาน้ำมัน

รายงานข่าวจากบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า บางจากร่วมส่งมอบความสุขเทศกาลปีใหม่ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้า ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2567-2 มกราคม 2568 จะตรึงราคาน้ำมันไม่ปรับขึ้นแม้ว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกจะปรับขึ้น และหากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับลดลง ก็ จะปรับลดราคาลงด้วย ขณะที่กลุ่มบริษัท ซีเอสไอ จำกัด (มหาชน) ประกาศลดราคาน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 1 บาท เป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2568 ณ สถานีบริการจำหน่ายน้ำมันของซีเอสไอ และซีโนเปค ทั้ง 158 แห่ง เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ กินเวลาช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วย

รายงานข่าวแจ้งว่า ด้านบริษัท ปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เครือ ปตท. ผู้บริหารสถานีน้ำมัน PTT Station และบริษัท น้ำมันรายอื่นๆ ยังไม่มีการประกาศตรึงหรือลดราคาแต่อย่างใด

ม.ล.ปิณฑทอง ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือโออาร์ กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568 โออาร์จะไม่ปรับขึ้นราคาน้ำมัน 7 วัน วันที่ 27 ธันวาคม 2567-2 มกราคม 2568 แม้ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะปรับขึ้น หากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับลง โออาร์ก็จะปรับลงด้วย

พณ.คิกออฟ'เมกะเซล'ปีใหม่

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ Kick Off "งานพาณิชย์ลดราคา New Year Mega Sale 2025" ภายใต้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยร่วมกับผู้ผลิตสินค้า

ผู้จำหน่าย ร้านสะดวกซื้อ ห้างค้าปลีก ค้าส่ง ห้างสรรพสินค้า และแพลตฟอร์มออนไลน์ กว่า 300 ราย นำสินค้าราคาถูกกว่า 40,000 รายการ ลดราคาสูงถึง 80% ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 รวม 46 วัน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้กว่า 14,400 ล้านบาท ช่วยลดค่าครองชีพให้คนไทยกว่า 4,800 ล้านบาท ส่งมอบความสุขช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั้งนี้ เป็นโครงการที่จัดขึ้นต่อเนื่องหลังจากที่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนในช่วงวิกฤต และเปิดตัวโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา

นายพิชัยกล่าวว่า สินค้าที่นำมาลดราคา ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม ของใช้ประจำวัน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องแต่งกาย ของแต่งบ้าน อุปกรณ์ช่าง ยาและเวชภัณฑ์ บริการทางการแพทย์ ศูนย์บริการรถยนต์ โรงแรมที่พัก สายการบินประกันภัย บริการอินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์ ร้านอาหาร และแพลตฟอร์มออนไลน์ (บริการส่งอาหาร ขนส่ง-พัสดุ) และกลุ่มสินค้าเกษตร สินค้าชุมชน เป็นต้น อีกทั้งยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมมือกับอีคอมเมิร์ซชั้นนำผ่านแพลตฟอร์ม Lazada, Shopee, Grab Food, Lineman, Foodpanda, Robinhood มอบส่วนลดพิเศษในการซื้อสินค้าและบริการช่วงเทศกาลปีใหม่

“ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการที่มีกว่า 44,919 สาขาทั่วประเทศ และใช้สิทธิในโครงการนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเติมเต็มความสุขในช่วงปีใหม่ต้อนรับปี 2568 ด้วยความสุขความหวังและความสำเร็จทุกด้าน” นายพิชัยกล่าว และว่า ยังมีอีกหลายกิจกรรมที่มอบความสุขให้กับคนไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่ อาทิ จัดงาน Made in Thailand ลดราคาสินค้าส่งออก 20-25% จัดจุดจำหน่ายสินค้าในส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด กว่า 300 จุดทั่วประเทศ

เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรประกันตน

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร เพื่อช่วยบรรเทาภาระเลี้ยงดูบุตรของผู้ประกันตนเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ในวันที่ 1 ม.ค.2568 โดยก่อนหน้านี้นคณะกรรมการประกันสังคม ได้เห็นชอบหลักการ

ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว โดยจะมีการเพิ่มอัตราการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนสงเคราะห์บุตรเป็นอัตรา 1,000 บาท ในรูปแบบเหมาจ่ายต่อเดือนต่อบุตร 1 คน จากเดิม 800 บาท ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 1 ม.ค.นี้

เคาะมาตรการมันสำปะหลัง

นายอนุทิน พลเอกชวลิต รังสิขะประจักษ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงว่า ปัจจุบันราคามันสำปะหลังค่อนข้างแกว่งตามสถานการณ์โลกในหลายมิติ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงการคลัง ได้หารือกัน ออกเป็นมาตรการเสนอ ครม.รักษาเสถียรภาพราคามันสำปะหลัง 2567/68 ครม.จึงได้รับทราบ 3 เรื่อง และอนุมัติหนึ่งเรื่อง 4 โครงการ ดังนี้ 1.รับทราบผลดำเนินการมาตรการรักษาสถียรภาพราคามันสำปะหลังปี 2566/67 2.รับทราบการดำเนินโครงการเพิ่มช่องทางตลาดสินค้าพืชไร่ 3.รับทราบแนวทางมาตรการในการขยายตลาดส่งออกสินค้ามันสำปะหลัง 4.อนุมัติมาตรการปี 2567/68 จำนวน 4 โครงการ วงเงินรวม 368.90 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรมันสำปะหลัง 4 ด้าน ด้านแรก โครงการชดเชยดอกเบี้ยการเก็บสต็อกประจำปี 2567/68

รัฐช่วยชดเชยดอกเบี้ยบางส่วน

นายอนุทินกล่าวว่า จุดประสงค์สองคือ ส่งเสริมการแข่งขันรับซื้อมันสำปะหลังจากเกษตรกร เรื่องตัดดอกเบี้ย รัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยแก่ผู้เข้าร่วมโครงการนี้เก็บสต็อกปี 2567/68 อัตรา 3% ต่อปีตามระยะเวลาเก็บสต็อก มูลค่ารวมของโครงการนี้ที่อนุมัติไปจากกลุ่มเงินทั้งหมด 368 ล้านบาท ก็คือ 300 ล้านบาท โครงการ 2 คือโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลัง ช่วยให้มันเงินหมุนเข้าไปในระบบ ทำให้มันสำปะหลังออกสู่ตลาดได้ดีขึ้น วงเงินรวม 17.50 ล้านบาท รัฐบาลช่วยรับดอกเบี้ย 3.5% ต่อปี ไม่เกิน 12 เดือน ส่วนสภาเกษตรกรหรือเกษตรกรทั่วไปรับอยู่ 1% ต่อปี เรื่องที่ 3 เงินทุนการพัฒนาและการผลิตส่งเสริมรวม 41.40 ล้านบาท ดอกเบี้ยเอ็มอาร์อาร์ขั้นต่ำ ธ.ก.ส.เป็นผู้ดูแล 3% ต่อปี ไม่เกิน 24 เดือน และสุดท้าย โครงการสำหรับยกระดับศักยภาพการแปรรูป จะสนับสนุนเงินนี้ให้กับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มกองทุนหมู่บ้านที่มีพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังไม่น้อยกว่า 15 ไร่ เพื่อจัดซื้อเครื่อง

สำปะหลังขนาดเล็ก พร้อมเครื่องยนต์สำหรับการผลิตมันสำปะหลัง และอุปกรณ์สำหรับตากมันเส้น วงเงินสินเชื่อและเป้าหมายวางไว้ที่ 650 เครื่อง ไม่เกินเครื่องละ 10,500 บาท โดยวงเงินอยู่ที่ 10 ล้านบาท

'ศุภวุฒิ'ชี้ศก.ปี68ลุ้นโต2.9%

นายศุภวุฒิ สายเชื้อ ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยภายในงานเวทีที่เปิดเวทีเสวนา KTC FIT Talk 13 “ไฟกัสเศรษฐกิจปี 2568 : โอกาสและความท้าทาย” ว่า แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจ (จีดีพี) ไทย ปี 2568 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) คาดว่าจะโตที่ 2.9% เศรษฐกิจมีความเสี่ยงขาลง (downside risk) อยู่มาก ทำให้การโตระดับ 2.9% อาจต่ำกว่าคาดไว้ได้ง่าย กรณีเลวร้ายประเมินไว้ภาพรวมเศรษฐกิจโลกน่าจะโตไม่ได้ดีมากกว่าปี 2567 หรืออาจแย่กว่าด้วย

“นโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะสร้างความไม่แน่นอนเติมเข้าไปมากกว่าเดิม ทำให้เศรษฐกิจไทยปี 2568 โตได้ดีสุดคือ 2.9% ส่วนทั้งปี 2567 คาดเศรษฐกิจขยายตัว 2.7% ไตรมาส 4 จะขยายตัวได้ถึง 4%” นายศุภวุฒิกล่าว

นายศุภวุฒิกล่าวว่า ปัจจัยที่กระทบเศรษฐกิจ มี 2 เรื่องใหญ่ ได้แก่ 1.นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ นโยบายการค้าจะออกมาในรูปแบบใดยังไม่มั่นใจ แต่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแน่นอน ไม่มากก็น้อย เพราะนโยบายชัดเจนว่าจะพึ่งพึ่งประเทศคู่ค้าเกินดุลสินค้ากับสหรัฐฯ ไทยเป็นหนึ่งในนั้น

คลัง-รพท.ทำงานร่วมกันดีขึ้น

นายศุภวุฒิกล่าวว่า 2.หลายประเทศเศรษฐกิจยังไม่แข็งแรง อาทิ ยุโรป จีน สำหรับจีนยังพยายามผลักดันการขายสินค้าออกมาเรื่อยๆ เพราะตลาดในประเทศยังมีกำลังซื้อไม่มากนัก สะท้อนจากราคาสินค้าจีนปรับลดลงต่อเนื่อง ขณะนี้คาดว่ารัฐบาลพยายามเตรียมพร้อมรับมืออยู่ แต่ต้องยอมรับว่าไม่ง่าย เพราะไม่รู้ว่าจะสหรัฐฯจะมาทิศทางใดจริงๆ หากสหรัฐฯหันมาจับตามองประเทศไทย ต้องเจรจาร่วมกันว่าจะปรับเรื่องใดได้บ้าง อาทิ หากต้องการผลตอบแทนมากขึ้น อาจผลักดันให้ซื้อสินค้าของสหรัฐฯเพิ่มเติม ด้านการทำงานร่วมกันระหว่างนโยบายด้านการเงินและการคลังของรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย (รพท.) ต้อง

ยอมรับว่ารัฐบาลและ อปท.มีความเห็นไม่ตรงกันบางเรื่อง แต่ก็เริ่มทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นเรื่อยๆ อาทิ โครงการแก้หนี้ คุณสู้ เราช่วย ออกมาหวังว่าจะปรับการทำงานร่วมกันได้ดีกว่าเดิม เพราะปี 2568 นโยบายการเงินและการคลังจะปรับบทบาทกัน อย่างปี 2567 นโยบายการคลังจะอยู่หน้า พยายามกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ นายพิชัย ชุณหวชิร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้พูดถึงการควบคุมการขาดดุลงบประมาณแล้ว ทำให้นโยบายการคลังไม่ได้ออกมาอยู่หน้า ครึ่งหลังปี 2568 หน้าที่อยู่ข้างหน้าจะเป็น อปท.มากขึ้น จากการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ย ทำให้นโยบายการเงินจะสำคัญมากขึ้นในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้

4ปัจจัยหนุนศก.ไทยปีหน้า

นายศุภวุฒิกล่าวว่า ส่วนการดำเนินนโยบายในอนาคต อาทิ การเพิ่มค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ มีกระบวนการของตัวเอง รัฐบาลมีนโยบายอยู่แล้ว หากทำได้จะมีผลครั้งแรกของปี 2568 เป็นหลัก แต่ระยะยาวจะต้องปรับตัวอยู่ดี เศรษฐกิจไทย 50% เป็นการส่งออกสินค้าอีก 10% เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทำให้รวมกว่า 60% เป็นรายได้จากต่างชาติ ไทยจะฟื้นตัวได้ด้วยกำลังซื้อจากต่างประเทศเป็นหลัก การขับเคลื่อนความสามารถการแข่งขันผ่านการช่วงชิงตลาดต่างประเทศเข้ามาได้ดีมากเท่าใดจะเป็นตัวบอกว่าเศรษฐกิจไทยจะโดยอย่างไร ในที่สุดแรงงานจะมีรายได้เพิ่มหรือไม่ขึ้นอยู่กับ การหารายได้ของบริษัท ส่วนนโยบายการแจกเงินดิจิทัล หากจะมีอีกก็คงเป็นเฟสสุดท้ายแล้ว อย่างไม่รู้ก็ต้องเดินหน้าไปทำอย่างอื่นเพิ่ม

“เรากำลังพูดถึงเศรษฐกิจปี 2568 จะฟื้นตัวได้ต่อเนื่องหรือไม่ เหมือนไอเอ็มเอฟมองการลดดอกเบี้ยของ อปท. 1 ครั้งช่วยลดภาระลูกหนี้ อยากให้ลดลงอีก เพราะประเมินว่าคงไม่ได้ทำให้ธนาคารปล่อยกู้มากขึ้นเนื่องจากจะระวังตัวอยู่แล้ว จึงนำพิจารณาในปีหน้าต่อเนื่องและทันทีทั้งที่ ระยะยาวในที่สุดประเทศไทยจะต้องทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อสามารถจ่ายหนี้ได้จริงๆ ถึงจะเป็นการแก้ไขปัญหานี้ได้จริง ไม่ใช่การเจรจากับสถาบันการเงินเท่านั้น” นายศุภวุฒิกล่าว

นายศุภวุฒิกล่าวว่า ปี 2568 มี 4 ปัจจัยช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้คือ 1.การส่งออก 2.การท่องเที่ยวคงจะฟื้นตัวต่อ นักท่องเที่ยวต่างชาติกลับไป 40 ล้านคน เทียบปี 2562

ก่อนโควิด แต่รายจ่ายต่อหัวจะยังต่ำกว่า 3.แรงกระตุ้นจากภาครัฐจุดมีต่อเนื่องถึงกลางปี จากการแจกเงินก่อนสุดท้าย รวมถึงการเร่งใช้งบลงทุน และ 4.นโยบายการเงิน ตลาดคาดการณ์ว่า อปท.จะลดดอกเบี้ยนโยบายลง 2 ครั้งในปี 2568 เพราะเงินเฟ้อต่ำมาก หาก อปท.ผ่อนคลายนโยบายการเงินเชิงรุกเข้าไป อาจทำให้กำลังซื้อในประเทศไม่แข็งแรงและเงินบาทแข็งค่าขึ้นอีกได้

กต.เริ่มใช้'ไทยอี-วีซ่า'1ม.ค.68

กระทรวงการต่างประเทศได้จัดงานเปิดตัวระบบไทยอี-วีซ่า (Thai E-Visa) ช่วยให้ชาวต่างชาติสามารถยื่นขอวีซ่าผ่านทางออนไลน์ก่อนเดินทางมาประเทศไทยได้อย่างรวดเร็วปลอดภัย และสะดวกมากขึ้น จะเริ่มใช้งานครอบคลุมสถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลไทย 94 แห่งทั่วโลกในวันที่ 1 มกราคม 2568 นี้

นายมาริช เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า โครงการอี-วีซ่าจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่นักเดินทางโดยการนำกระบวนการขอวีซ่าทั้งหมดเข้ามาเป็นรูปแบบออนไลน์ ลดความยุ่งยากและข้อจำกัดที่ไม่จำเป็นเพื่อให้การเดินทางง่ายขึ้น ระบบอี-วีซ่าจะช่วยให้ไทยมีความสามารถแข่งขันมากขึ้นในตลาดโลก เน้นย้ำจุดยืนของไทยในการเป็นผู้นำการเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและโลก

นายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ อธิบดีกรมการกงสุล กล่าวว่า ระบบของไทยอี-วีซ่าจะช่วยให้ นักเดินทางต่างชาติไม่ต้องมาต่อแถวที่สถาน

(อ่านต่อหน้า 12)

ต่อจากหน้า 7

'เมกะเซล'

ทูตและยื่นเอกสารหลายฉบับ เพียงเข้าเว็บไซต์ www.thaievisa.go.th นักเดินทางจะสามารถยื่นขอวีซ่าได้จากที่ใดและเมื่อใดก็ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในเว็บไซต์ดังกล่าวผู้ยื่นขออี-วีซ่าจะสามารถชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าผ่านทางออนไลน์ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย ระบบอี-วีซ่าไม่ได้ครอบคลุมแค่วีซ่าท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว แต่หากนักเดินทางต้องการยื่นขอวีซ่าประเภทอื่นๆ อาทิ วีซ่านักเรียน หรือวีซ่าทำงาน ก็สามารถทำได้ผ่านระบบอี-วีซ่าเช่นกัน

กพท.เร่งแก้ตัวเครื่องบินพุ่ง

รายงานข่าวจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT แจ้งว่าได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนวางแผนล่วงหน้าเพื่อเดินทางในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2568 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากราคาตั๋วเครื่องบินอาจมีการปรับตัวสูงขึ้นตามปริมาณความต้องการเดินทางมากขึ้นจนกลับมาใกล้เคียงกับช่วงก่อนสถานการณ์โควิด-19 แต่จำนวนเครื่องบินให้บริการยังคงมีน้อยกว่าช่วงก่อนโควิด-19 ถึง 25% ส่งผลให้ราคาตั๋วเครื่องบินปรับตัวสูงขึ้นตามกลไกการตลาด ทำให้ตัวเครื่องบินราคาไม่สูงจำหน่ายหมดเร็วกว่าปกติ ปัญหาดังกล่าว กพท.ได้เร่งรัดประสานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้สายการบินต่างๆ เพิ่มจำนวนเครื่องบินได้มากขึ้น เช่น การเร่งรัดกระบวนการอนุมัติ อนุญาตต่างๆ เพื่อให้มีผู้ประกอบการและอากาศยานในระบบเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น ที่ผ่านมาระทรวงคมนาคมและ กพท.ได้เพิ่มมาตรการแก้ปัญหาราคาตัวเครื่องบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มเที่ยวบินระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2567 ถึง 5 มกราคม 2568 เพิ่มที่นั่งรวม 73,388 ที่นั่ง ใน 16 เส้นทางบินทั่วประเทศ นำตัวจากเที่ยวบินพิเศษมาลดราคาสูงสุด 30% จำนวน 50,000 ที่นั่ง เปิดให้สำรองที่นั่งในช่วงวันที่ 5-7 ธันวาคม 2567 ผ่านช่องทางการจำหน่ายที่สายการบินกำหนด นอกจากนี้ กพท.ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ผู้โดยสาร เช่น การเลือกซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้า การเปรียบเทียบราคาตัวเครื่องบินในหลายๆ ช่องทาง และการจองตัวเครื่องบินล่วงหน้าแบบเปลี่ยนแปลงได้ ส่วนกรณีปรับแผนการเดินทางในอนาคต ซื้อตั๋วผ่านแพลตฟอร์มโอทีเอ (OTA) ในช่วงเวลาใกล้วันเดินทางอาจได้ตั๋วราคาที่สูงกว่าการจองผ่านสายการบินโดยตรง

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ปี 67 แม่แบบ 5 ดี คนดี พันธุ์พืชดี พื้นที่ดี องค์ความรู้ดี และมีความยั่งยืน

นางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรให้แก่ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนคร และศูนย์สาขา ว่าสำนักงาน กปร. ได้สนับสนุนให้เกษตรกรที่มาอบรมศึกษาดูงานในศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีพ มีจำนวนมากที่ประสบความสำเร็จ มีกิน มีใช้เพียงพอ เหลือขายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

เพื่อขยายผลไปสู่เกษตรกรรายอื่นๆ ได้เข้าถึงโอกาสอย่างกว้างขวางจึงจัดทำโครงการขยายเสริมเพิ่มเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริขึ้น ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ให้กระจาย และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินและกระบวนการตามหลัก Plan Do Check Act : PDCA และจัดทำเป็นคู่มือการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริขึ้น ซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินแล้ว จำนวน 221 แห่ง โดยมีองค์ความรู้หลายสาขา ได้แก่เกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรอินทรีย์ประมงปศุสัตว์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและอื่น ๆ

ในปี 2567 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯและศูนย์สาขาได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตรด้านเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสานจำนวน43แห่งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ 35 แห่งโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2 แห่งโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำก้านเนื่องมาจากพระราชดำริ 3 แห่งและโครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนบ้านแดนสามัคคี (ลุ่มน้ำลำพะยั้ง) 3 แห่งแต่ละศูนย์ฯ มีแนวทางและวิธีการในการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมสามารถนำไปปฏิบัติได้ในพื้นที่ของตนเองได้ทันที ที่สำคัญคือมีคุณสมบัติครบ 5 ดี คือ เป็นคนดี มีพันธุ์พืชดี มีพื้นที่ดี มีองค์ความรู้ดี และมีความยั่งยืน จึงได้รับโล่และเกียรติบัตรเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนว



พระราชดำริ ปี 2567" นางสุพร ตรีนรินทร์ กล่าว
ด้านนายสรรตน์ ปวีณัญญานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เผยว่า จังหวัดสกลนคร และจังหวัดใกล้เคียง ในอดีตเกษตรกรส่วนใหญ่จะทำเกษตรเชิงเดี่ยว ทำให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ดินเสื่อมโทรมผลผลิตตกต่ำต้นทุนการผลิตสูงและมีปัญหาด้านการตลาด ดังนั้นการทำเกษตรทฤษฎีใหม่จึงเป็นแนวทางที่เหมาะสมสำหรับช่วยให้เกษตรกรทำการผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม มีกินมีใช้อย่างมั่นคง.